



เอกสารข่าว

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน สิทธิเสรีภาพ
และการคุ้มครองผู้บริโภค วุฒิสภา
ฉบับที่ ๑๒/๒๕๖๔ วันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔

เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน สิทธิเสรีภาพและการคุ้มครองผู้บริโภค วุฒิสภา ได้มีการประชุม ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมคณะกรรมการ (สว.) หมายเลข ๓๑๐ ชั้น ๓ อาคารรัฐสภา และการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (โปรแกรม Cisco Webex Meetings) อีกทางหนึ่งโดยมี **นายสมชาย แสงวงการ ประธานคณะกรรมการเป็นประธานการประชุม** โดยมีประเด็นการพิจารณา ดังนี้



พิจารณาหารือแนวทางและมาตรการในการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรค COVID - 19

ตามที่ได้มีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด - 19) ระลอกใหม่ ซึ่งส่งผลให้มีผู้ติดเชื้อและผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมากตั้งแต่ในช่วงเดือนเมษายน ๒๕๖๔ ที่ผ่านมา ซึ่งคณะกรรมการเห็นว่าเรื่องดังกล่าวเป็นเรื่องที่มีความสำคัญ รัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรกำหนดมาตรการและแนวทางในการบริหารจัดการเรื่องดังกล่าว เพื่อป้องกันและแก้ไขการแพร่ระบาดของโควิด - 19 อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ประชาชนสามารถดำรงชีวิตได้อย่างปลอดภัยจากการแพร่ระบาดของโรคดังกล่าว ประกอบกับจากข้อมูลการติดเชื้อของผู้ต้องขังในเรือนจำทั่วประเทศมีจำนวนเพิ่มมากขึ้น คณะกรรมการจึงเห็นควรมีข้อเสนอแนะกราบเรียนไปยังนายกรัฐมนตรี ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์สถานการณ์โควิด - 19 เพื่อพิจารณาดำเนินการ ดังนี้

๑. ควรเร่งจัดหาวัคซีนป้องกันโรคโควิด - 19 ให้มีปริมาณที่เพียงพอต่อประชาชนคนไทยและผู้ที่ย้ายอยู่ในประเทศ และควรมีระบบและแนวทางการบริหารจัดการวัคซีนที่ชัดเจน เพื่อลดปัญหาความสับสนของประชาชนในการเข้าถึงวัคซีน รวมทั้งควรคำนึงถึงสิทธิของประชาชนกลุ่มเปราะบาง เช่น คนพิการ ผู้สูงอายุ กลุ่มบุคคลที่ไม่สามารถเข้าถึงระบบเทคโนโลยี เป็นต้น ให้สามารถเข้าถึงสิทธิในการได้รับวัคซีนป้องกันโรคดังกล่าว

๒. สำหรับสิทธิในการเข้าถึงวัคซีน ควรกำหนดแนวทางให้ทุกกลุ่มได้รับสิทธิลงทะเบียนฉีดวัคซีนคู่ขนานไปกับการลงทะเบียนของกลุ่มเป้าหมายที่เป็นบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข บุคคลที่มีโรคประจำตัว และผู้ที่มีอายุตั้งแต่ ๖๐ ปี ขึ้นไป เพื่อเป็นช่องทางให้ประชาชนได้รับวัคซีนที่รวดเร็วขึ้น และป้องกันการเลือกปฏิบัติต่อบุคคลและลดความเหลื่อมล้ำในสังคม

๓. ปัจจุบันมีผู้ต้องขังและนักโทษในเรือนจำติดเชื้อโควิด - 19 เป็นจำนวนมาก ดังนั้น เพื่อลดความแออัดในเรือนจำและทัณฑสถาน จึงเห็นว่า กรมราชทัณฑ์และสำนักงานกองทุนยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม ควรพิจารณาแนวทางการปล่อยชั่วคราวสำหรับผู้ต้องขังที่อยู่ระหว่างการพิจารณาคดีและคดียังไม่ถึงที่สุด รวมทั้งควรพิจารณานำเงินกองทุนยุติธรรมมาจ่ายค่าปรับให้แก่ผู้ถูกกักขังแทนค่าปรับหรือนำมาตรการการพักโทษมาใช้บังคับ เพื่อลดความแออัดและการแพร่ระบาดของโรคดังกล่าว โดยต้องกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการปล่อยชั่วคราวในมิติด้านกฎหมาย เพื่อไม่ให้หน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมได้รับผลกระทบจากกฎหมายที่ใช้บังคับอยู่ โดยประสานหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมที่เกี่ยวข้องเพื่อร่วมแก้ไขปัญหาดังกล่าวโดยเร็ว

ทั้งนี้ ก่อนปล่อยตัวผู้ต้องขังและนักโทษซึ่งถือว่าเป็นกลุ่มเสี่ยงและเข้าข่ายการติดเชื้อสูง ควรต้องดำเนินการตรวจคัดกรองเชื้อโควิด - 19 และส่งตัวเข้าพื้นที่ควบคุมโรคของรัฐ (State Quarantine) ก่อนการปล่อยตัวสู่ครอบครัวและสังคม สำหรับผู้ติดเชื้อโควิด - 19 ควรมีมาตรการส่งผู้ป่วยไปยังโรงพยาบาลของรัฐหรือโรงพยาบาลสนามที่มีมาตรการควบคุมป้องกันการหลบหนี ตามระเบียบกรมราชทัณฑ์ว่าด้วยการอนุญาตให้ผู้ต้องขังออกไปรักษาตัวนอกเรือนจำ พ.ศ. ๒๕๕๙ หรืออาจให้มีการจัดตั้งโรงพยาบาลสนามแยกการรักษาผู้ป่วยจากเรือนจำเป็นการเฉพาะในพื้นที่ทางทหารในแต่ละจังหวัด

๔. ปัจจุบันเรือนจำและทัณฑสถานถือว่าเป็นกลุ่มบุคคลที่มีการติดเชื้อจำนวนมาก จึงควรมีการบริหารจัดการและมาตรการป้องกันโรคอย่างเป็นระบบ รวมทั้งควรมีการเร่งฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด - 19 ให้แก่ผู้ต้องขัง นักโทษ และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในเรือนจำและทัณฑสถาน

๕. ปัจจุบันการนำเสนอข้อมูล ข่าวสาร เกี่ยวกับการแพร่ระบาดของโรคโควิด - 19 มีการนำเสนอในหลายช่องทางทั้งข้อมูลที่เป็นจริงและข่าวปลอม (Fake News) ซึ่งทำให้ประชาชนเกิดความสับสนและความกังวลในการดำรงชีวิตประจำวัน ดังนั้น จึงเห็นว่รัฐบาลควรมีการปรับกลยุทธ์ในการสื่อสารเพื่อให้ประชาชนเกิดความเชื่อมั่นในมาตรการควบคุมโรคและการเข้าถึงวัคซีนได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว

นอกจากนี้ คณะกรรมาธิการได้พิจารณาความคืบหน้าผลการดำเนินงานของคณะอนุกรรมาธิการทั้ง ๔ คณะสรุปสาระสำคัญได้ ดังนี้

คณะอนุกรรมาธิการด้านสิทธิมนุษยชนและสิทธิเสรีภาพ

คณะอนุกรรมาธิการด้านสิทธิมนุษยชนและสิทธิเสรีภาพ ได้พิจารณาติดตามสถานการณ์กลุ่มชาติพันธุ์กะเหรี่ยงบางกลอย โดยเชิญผู้แทนจากสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีมาให้ข้อมูลต่อที่ประชุม โดยคณะอนุกรรมาธิการเห็นว่า รัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ดำเนินการในการแก้ไขปัญหา โดยตั้งคณะกรรมการแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยและที่ทำกิน รวมทั้งการพัฒนาและฟื้นฟูคุณภาพชีวิตของชาวกะเหรี่ยงในพื้นที่บ้านบางกลอย เพื่อให้การดำเนินการแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยและที่ทำกิน รวมทั้งเพื่อพัฒนาและฟื้นฟูคุณภาพชีวิต และคณะอนุกรรมาธิการได้มีข้อเสนอแนะต่อการดำเนินการแก้ไขปัญหากลุ่มชาติพันธุ์ให้แก่หน่วยงานพิจารณาดำเนินการ โดยการสร้างดุลยภาพระหว่างความมั่นคงของรัฐกับความมั่นคงของมนุษยชน ซึ่งหน่วยงานภาครัฐจะต้องรวบรวมข้อมูลให้ครอบคลุมในทุกด้าน และกำหนดแนวทางในการแก้ไขปัญหาให้ชัดเจน

คณะอนุกรรมาธิการสิทธิเสรีภาพด้านสื่อมวลชนและสื่อสาธารณะ

คณะอนุกรรมาธิการสิทธิเสรีภาพด้านสื่อมวลชนและสื่อสาธารณะ ได้พิจารณาข้อเสนอแนะ “กรณีเนื้อหาและรูปแบบรายงานช่อง ALTV ที่ผลิตภายใต้การดูแลของ ส.ส.ท.” เนื่องจากเห็นว่าปัญหาทัศนคติของผู้มีความแตกต่างในเรื่องของวัย กำลังกลายเป็นปัญหาของสังคมไทย ดังนั้น จึงเห็นควรมีข้อเสนอแนะไปยังองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.) เพื่อพิจารณาดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ เช่น การให้ความสำคัญด้านการศึกษา ควรมุ่งเน้นการนำเสนอเกี่ยวกับการอนุรักษ์ภาษาและวัฒนธรรม ควรปรับเปลี่ยนรูปแบบและกระบวนการนำเสนอของรายการใหม่ เพื่อดึงดูดความสนใจของผู้ชมกลุ่มใหม่ให้มากขึ้น เป็นต้น

คณะอนุกรรมาธิการด้านการคุ้มครองผู้บริโภค

คณะอนุกรรมาธิการด้านการคุ้มครองผู้บริโภค ได้พิจารณาเรื่องร้องเรียน กรณีขอความเป็นธรรมจากการถูกหลอกหลวงให้ทำธุรกิจเจอบเนสส์ และซื้อหุ้นบริษัท ดิงปัก แฟมิลี่ และได้มีข้อเสนอแนะต่อการดำเนินการในเรื่องดังกล่าวไปยังสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ภายหลังที่บริษัทดังกล่าวได้ทราบถึงการร้องเรียนเรื่องดังกล่าว บริษัทได้ประสานไปยังผู้เสียหายทั้งหมด เพื่อขอทำสัญญาประนีประนอมยอมความและคืนเงินให้แก่ผู้เสียหาย และ ปัจจุบันผู้เสียหายได้รับการคืนเงินเรียบร้อยแล้ว ดังนั้น จึงเห็นควรให้ยุติการพิจารณาเรื่องร้องเรียนดังกล่าว และพิจารณาศึกษาร่างพระราชบัญญัติการขายทอดตลาด พ.ศ. โดยได้มีข้อเสนอแนะไปยังกรมการปกครองเพื่อประกอบการพิจารณาปรับปรุงแก้ไขพระราชบัญญัติควบคุมการขายทอดตลาดและคำของเก่า พุทธศักราช ๒๕๓๔ โดยกรมการปกครองได้ให้ความเห็นและข้อเสนอแนะดังกล่าว ประกอบการยกร่างพระราชบัญญัติการขายทอดตลาด พ.ศ. เรียบร้อยแล้ว

คณะอนุกรรมาธิการ ตสร. ด้านสิทธิมนุษยชน สิทธิเสรีภาพและการคุ้มครองผู้บริโภค

คณะอนุกรรมาธิการ ตสร. ได้พิจารณาเรื่องการปฏิรูประบบการคุ้มครองผู้บริโภค โดยเชิญผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) มาให้ข้อมูลต่อที่ประชุมเกี่ยวกับความคืบหน้าการขับเคลื่อนตามแผนการปฏิรูปประเทศ ประเด็นการคุ้มครองผู้บริโภค ด้านสุขภาพ สภาพปัญหาการคุ้มครองผู้บริโภค สถิติการร้องเรียน รวมทั้งข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่เกี่ยวข้องต่อการปฏิรูประบบการคุ้มครองผู้บริโภค โดยคณะอนุกรรมาธิการได้มีข้อเสนอแนะต่อการดำเนินงานเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิรูประบบการคุ้มครองผู้บริโภค ให้เกิดผลเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น เช่น การปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องให้ทันสมัย เป็นต้น

